

สาร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เรียน ท่านผู้พิพากษา ท่านผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร

กระผมเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในช่วงเริ่มใช้
บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้ามากในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนที่กระทำความผิด ปัญหาครอบครัว
และปัญหาคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กลไกของวิธีพิจารณา
เปลี่ยนไป มาตรการใหม่ๆ ถูกกำหนดขึ้น ทำให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมิได้เป็นเพียง Court of Justice
แต่เป็น Problem Solving Court อีกด้วย

มาตรการสำคัญประการหนึ่งคือ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนระบบเปิด (non - instituted
rehabilitation) ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรดำเนินการโดยมีศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ
และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว (Counseling and Conferencing
Center) เป็นเครื่องมือ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะสัมฤทธิ์ผลต้องเริ่มจากงาน Counseling เพื่อจำแนก
เด็กและเยาวชนออกตามสภาพปัญหา แล้วจึงสามารถส่งเข้าสู่กิจกรรมบำบัด (rehabilitation)
ที่เหมาะสม จากนั้นต้องสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนต่อไป (Community
Monitoring) ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ การกระตุ้นให้ชุมชนมีพลังควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนของเขาเอง (Social Control) ดังนี้ คือ กระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในระบบ
ชุมชนบำบัด

สำหรับการประสานการประชุม กฎหมายมีเจตนารมณ์ชัดเจนว่าการประชุมมีเป้าหมายเพื่อจัดทำ
แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน นั่นคือ วิธีการเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน มิใช่เป็นเพียง
การสมานฉันท์หรือเยียวยาเหยื่อเท่านั้น

ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว (Conciliation Center) เป็นเครื่องมือคดีแพ่ง ที่ทำให้ศาลเยาวชน
และครอบครัวสามารถแก้ปัญหาให้แก่ครอบครัวที่มีข้อพิพาทได้

แม้ช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายใหม่จะมีความสับสนในการตีความอยู่บ้าง แต่บัดนี้ความ
สับสนดังกล่าวบรรเทาลงไปเกือบหมดสิ้นแล้ว ทำให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรมีเอกภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นที่ศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำร่างคู่มือตุลาการคดี
เยาวชนและครอบครัวสำเร็จลุล่วงและเผยแพร่ให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้ต่อไป

มาตรการต่างๆ ทั้งหลายที่มีขึ้นล้วนเป็นมาตรการตามกฎหมายที่ต้องทำ ไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายของอธิบดี หวังว่าศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรจะได้ตระหนักและดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติ

ขอขอบพระคุณผู้ร่วมงานทุกฝ่ายทั้งท่านรองอธิบดี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยราชการอื่น และชุมชนต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือทำให้งานของศาลเยาวชนและครอบครัวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นประโยชน์แก่เยาวชน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม

เยาวชนคืออนาคตของชาติ

คุณภาพของเยาวชนคือความมั่นคงของชาติ

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบูรพกษัตริย์ ดลบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวแก้ปัญหาเยาวชนและครอบครัว มีความสุขความเจริญ บุญกุศลที่ร่วมกันสร้างไว้จงเกื้อหนุนให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญเย็น คิดสิ่งใดที่เป็นกุศลจงสมปรารถนาทุกประการ



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖